

Số: /KH-UBND

Lương Sơn, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Căn cứ Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (*sau đây viết tắt là Quy định số 131-QĐ/TW*); Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 19/9/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/9/2024 của UBND thành phố Sông Công Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. UBND phường Lương Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức trong công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Bảo đảm việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, tổ chức nhất là người đứng đầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời và toàn diện của Đảng trong công tác kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm tra; đảm bảo sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong các hoạt động này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Quy định số 131-QĐ/TW, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động của thanh tra.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động thực thi công vụ, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định tại Điều 3, Quy định số 131-QĐ/TW; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực, tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong thảo luận và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền. Không được vận động, áp đặt ý kiến chủ quan, tác động, gây sức ép để người khác nhận xét, đánh giá, biểu quyết, quyết định theo ý mình. Báo cáo kịp thời, trung thực, khách quan, đầy đủ ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Công khai thông báo, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán theo quy định.

3. Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch và quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền được giao; công khai, minh bạch nội dung về hoạt động thanh tra, kiểm tra cho các đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định; chỉ đạo, giám

sát chặt chẽ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ đột xuất tại cơ quan, nhằm chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; phòng ngừa và phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

4. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra, bị thi hành kỷ luật có trách nhiệm:

- Không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung thanh tra, kiểm tra. Kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có liên quan về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được thanh tra, kiểm tra.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

5. Giao cho Văn phòng UBND phường, Ban thanh tra nhân dân, Tổ kiểm tra công vụ của phường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ về thanh tra, kiểm tra; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

6. Công chức VH-XH (phụ trách VH-TT) chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, các cán bộ, công chức chuyên môn tích cực tuyên truyền cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường sử dụng các ứng dụng các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube,... để tuyên truyền, phổ biến về Quy định số 131-QĐ/TW nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các hoạt động thanh tra, kiểm toán.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của phường tăng cường giám sát thường xuyên; nếu phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND phường (*qua Ban thanh tra nhân dân phường hoặc qua Văn phòng UBND phường*) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Giao Công chức VHXXH (phụ trách VHTT) chủ trì, phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, công chức tư pháp và các cơ quan có liên quan tuyên truyền về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

3. Giao Ban Thanh tra nhân dân phường phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê phường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tham mưu UBND phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Các PCT UBND phường;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường;
- Các cán bộ, công chức, CBKCT phường;
- Lưu: VT, yenbtk, (bản).

CHỦ TỊCH

Dương Đình Rộng